

# ด่วนที่สุด



ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว ๓๔๑๕

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  
ถนนสุทธิภิมรย์ สป ๑๐๒๗๐

๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว๓๐๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ด่วนที่สุด ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ว๒๔๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัด ให้คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เพื่อให้การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอให้ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตาม “คู่มือแนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด” ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือแจ้งตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ให้มอบหมายผู้กำกับ การ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดดำเนินการรวบรวมเอกสารโครงการเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลฯ แล้ว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสมุทรปราการ ([www.samutprakan.go.th](http://www.samutprakan.go.th)) ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด” หรือที่ [bit.ly/spk\\_cctv](http://bit.ly/spk_cctv)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย คงเกษม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๒๗ , ๐๘๘ ๘๐๗ ๘๐๗๗